

เจียไต๋ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์อันดับ หนึ่งของประเทศไทย เปิดตัว“แตงกวาไฮโซ” สาย พันธุ์ใหม่ลูกดก ทนโรค ทนร้อน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาโดยเฉพาะปัญหาจากไวรัส แมลง และสภาพอากาศ จึงพัฒนาแตงกวาสายพันธุ์ใหม่เป็นผลสำเร็จในชื่อ “แตงกวาพันธุ์ไฮโซ” โดดเด่นกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ทั้งด้านแข็งแรงต้านทานโรคไวรัส ทนอากาศร้อนได้อย่างดีเยี่ยม และยังให้ผลผลิตที่คุ้มค่า เหมาะจะเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกร

มนัส เจียรนวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า ในโลกยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง เจียไต๋ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้ก้าวรุดหน้า และพร้อมสร้างสรรค์เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการเกษตร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จากวิสัยทัศน์เช่นนี้ทำให้เรามุ่งปรับปรุงสายพันธุ์พืชของเราให้พัฒนาสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและความต้องการที่เปลี่ยนไป เพื่อตอบโจทย์ทั้งเกษตรกรผู้ปลูก ผู้ค้า และผู้บริโภค

สำหรับแตงกวาก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นชนิดผักที่มีความนิยมในการบริโภคเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งในประเทศไทยก็มีแหล่งปลูกแตงกวากระจายอยู่ทั่วประเทศ เจียไต๋ได้มีการพัฒนาพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่อุณหภูมิของอากาศร้อนขึ้นทุกปี ทำให้ แตงกวาพันธุ์เดิมให้ผลผลิตต่ำลง มีโรคพืช และแมลงศัตรูพืชเพิ่มจำนวนมากขึ้น “แตงกวาพันธุ์ไฮโซ” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ

ด้าน ญญฐณี เทพกาวด์ นักปรับปรุงพันธุ์พืช บริษัท เจียไต๋ จำกัด เปิดเผยว่า เจียไต๋ใช้เวลาทดลองปรับปรุงแตงกวาพันธุ์ไฮโซมากกว่า 3 ปี ทดลองปลูกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพราะเป็นพื้นที่ที่นิยมปลูกแตงกวาเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่าแตงกวาพันธุ์นี้แม้ว่าอากาศจะร้อนจัด ก็ยังสามารถให้ผลผลิตที่ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ผลตรงเรียวยาว ไม่งอ และสีผลเขียวสวยงาม ภายหลังจากที่ได้ให้เกษตรกรทดลองปลูกช่วงฤดูร้อน ในปีที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรบางรายสามารถขายผลผลิตได้ถึงกิโลกรัมละ 20 บาท(ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับกลไกของตลาด) ถือเป็นราคาที่สูงมากสำหรับแตงกวาในช่วงหน้าแล้ง

ณัฐณี กล่าวเสริมว่า เกษตรกรจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของลักษณะสายพันธุ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตและนำมาซึ่งรายได้ของเกษตรกร สำหรับแตงกวานั้น โดยทั่วไป เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน แตงกวาทุกสายพันธุ์จะมีปัญหาในเรื่องของดอกตัวผู้มาก เนื่องจากดอกตัวเมียซึ่งจะพัฒนาไปเป็นผลนั้น เปลี่ยนเป็นดอกตัวผู้ ทำให้ผลผลิตลดลง ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัส ที่มีแมลงหิวข้าวและเพลี้ยไฟเป็นพาหะของโรค ซึ่งหากเกิดการระบาดของโรคไวรัสแล้ว เกษตรกรจะไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เนื่องจาก ต้นแตงกวาจะเป็นใบจุดเหลืองและดำ ทำให้พื้นที่สีเขียวของใบลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการสังเคราะห์แสงของแตงกวาดำ ไม่สามารถรักษาให้หายได้และจะตายไปในที่สุด ปัญหาดังโรคไวรัสในฤดูร้อนนี้ จึงถือเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับหนึ่ง

แตงกวาไฮโซ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร โดยมีความทนทานต่อโรคไวรัส ให้ผลผลิตดีในช่วงฤดูร้อน ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนเพศดอกตัวเมียไปเป็นดอกตัวผู้ ส่งผลให้มีการติดผลดกได้ใกล้เคียงกับการปลูกแตงกวาในฤดูอื่นๆ และเนื่องมาจากราคาของแตงกวาในช่วงฤดูร้อนจะมีราคาแพง ผลผลิตที่เก็บได้สมบูรณ์ในฤดูร้อนจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีเป็นพิเศษ

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเมล็ดพันธุ์ “แตงกวาพันธุ์ไฮโซ” สามารถติดต่อหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของเจียไต๋ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-810-3031